

## เคล็ดลับความรักผูกพันของ 3 ครอบครัว

■ นำเสนอเมื่อ 28 พ.ค. 2552

ตัวอย่างความรักที่บริสุทธิ์ของครอบครัว "ศรีวิกรม์" โดย คุณยาสุรภีร์ โรจนวงศ์ เปิดเผยว่า เลี้ยงลูกทุกคนตามธรรมชาติของเขา จะไม่ไปบังคับกะเกณฑ์ อะไรมาก แต่จะคอยๆสอดแทรกความรักและคุณธรรม เขาไปในชีวิตของลูกๆ เพื่อให้เขาได้สัมผัสถึงความรักความผูกพันในครอบครัว แม่ลูกๆทุกคนจะไปเรียนเมืองนอก แต่พอกลับมา เขาก็ไม่ลืมความรักความผูกพันแบบครอบครัวคนไทย จนตอนนี้มาสู่หลาน ก็เลี้ยงหลานให้เป็นตัวของตัวเองตามธรรมชาติ พร้อมทั้งให้ความรักความผูกพัน และปลูกฝังให้เขางามอย่างไทย สิ่งเหล่านี้เด็กๆจะซึมซับไปเรื่อยๆ อย่างทุกวันนี้ก่อนนอนจะสอน "น้องปิ่นปิ่น" (หลานสาวคนเล็ก) ให้ไปสวัสดีคุณพ่อกุณแม่ (ชาญ-ทิพย์วิภา ศรีวิกรม์) ก่อน ซึ่งเขาก็ทำก่อนนอนทุกคืนและตื่นขึ้นมาก็ทำเหมือนกัน



สมศรี ลัทธพิพัฒน์ ปลื้มกับหลานคนที่สองของครอบครัว "ดาริกา เทิดวงส์".

ส่วน คุณยายสมศรี ลัทธพิพัฒน์ เล่าถึงความรักที่มีต่อหลานคนล่าสุดจากครอบครัว "เทิดวงส์" ของวิชัย-ดาริกา ว่า ตอนจะดูแลทุกอย่างเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับหลาน ทั้งเรื่องโภชนาการ เลือกปลาและวิตามินให้รับประทานให้ครบเพื่อบำรุงสมอง เรื่องของไข้ก็สำคัญมาก เพราะเขายังเล็ก ผิดูเขายังบอบบาง แพ้ง่าย จะทำอะไรแต่ละอย่างต้องเลือกแล้วเลือกอีก ให้มั่นใจได้ว่าบริสุทธิ์และปลอดภัยกับหลานแรกเกิดของเรา ความพิถีพิถันข้างเลือกเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้เป็นเพราะรักเขามาก อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เขา มันเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยของเราที่มีมาตั้งแต่รุ่นลูกและถ่ายทอดมาสู่หลาน



คุณแม่มือใหม่ อุษณีย์ มหากิจศิริ พร้อมหน้าลูกสาวและคุณยายสุวิมล มหากิจศิริ.

ปิดท้ายด้วยคุณแม่มือใหม่อย่าง คุณตุ๊ก-อุษณีย์ มหากิจศิริ ได้ถ่ายทอดความรู้สึกว่า ตั้งแต่ตนเองเกิดมา คุณแม่ (สุวิมล มหากิจศิริ) ก็ปลูกฝังเรื่องของความรักความผูกพันอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และคุณแม่จะอยู่ข้างๆคอยดูแล ห่วงใยเป็นกำลังใจให้กับลูกๆตลอดเวลา ไม่ว่าจะทุกข์ หรือสุข คุณแม่จะให้ตนเรียนในเมืองไทยจนถึงปริญญาตรีแล้วค่อยไปต่อปริญญาโทที่เมืองนอก เพราะแม่อยากดูแลลูกเอง ให้ความรักแก่ลูกอย่างเต็มที่ แม่ทำให้ตนสัมผัสได้ถึงความรักอันบริสุทธิ์ที่มอบให้เราอย่างไม่หวังสิ่งใดตอบแทน และความรักที่บริสุทธิ์ของแม่อยู่ในใจตนตลอดมา จนมีลูกของตัวเองเลยได้ถ่ายทอดความรัก ความผูกพันอย่างที่คุณแม่มีให้กับเรามาทั้งหมดส่งต่อไปยังลูก เพราะอยากให้เขารู้ว่า เรารักเขามากแค่ไหน อยากให้เขาได้สัมผัสได้ถึงความรักที่มีต่อเขาเหมือนที่ตนสัมผัสได้ถึงความรักของแม่ที่มีต่อตนเอง.

**ขอบคุณข้อมูลจาก :: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ**